

**KẾ HOẠCH**

**Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm  
tự phê bình và phê bình năm 2022**

-----

Thực hiện Công văn số 1228-CV/HU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bông về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022, cụ thể như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu**

- Xác định nội dung, thời gian, phương hướng tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

- Việc tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải xác định rõ nội dung, giải pháp, lộ trình, thời gian hoàn thành, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, khả thi.

**II. Nội dung, nhiệm vụ giải pháp và lộ trình khắc phục**

Căn cứ Báo cáo số 76-BC/ĐU ngày 28/10/2022 của Đảng ủy xã Sơn Trà kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy xã Sơn Trà; Kết luận số 1662-KL/HU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bông về đánh giá, phân loại năm 2022 đối với Đảng bộ xã Sơn Trà; Kết luận số 1663-KL/HU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bông về đánh giá, phân loại năm 2022 đối với tập thể Đảng ủy xã Sơn Trà. Đảng ủy xã thống nhất thực hiện khắc phục các nội dung sau:

**1. Lãnh đạo thực hiện một vài chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn thấp; việc triển khai đầu tư xây dựng một số chương trình, dự án còn chậm.**

**\* Giải pháp khắc phục:**

- Chủ động rà soát, báo cáo các hộ có khả năng thoát nghèo năm 2023, ưu tiên nguồn lực bao gồm cả kinh phí sự nghiệp kinh tế xã và kinh phí cấp trên phân bổ xây dựng các dự án hỗ trợ cho đối tượng hộ có khả năng thoát nghèo, thực hiện hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm

đạt chỉ tiêu giảm nghèo huyện giao năm 2023. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân huy động các nguồn lực sẵn có của hộ gia đình để phát triển kinh tế, hạn chế tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, bởi vì chính Nhân dân với là chủ thể quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

- Chỉ đạo tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng đoàn viên, thanh niên chưa có việc làm, có việc chưa ổn định có nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động. Làm việc với các phòng, ban, ngành huyện và các đơn vị học nghề, tuyển dụng việc làm của tỉnh để hỗ trợ tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, kiên quyết xử lý dứt điểm các nhà thầu vi phạm hợp đồng, thi công kéo dài; nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư, trách nhiệm ban giám sát cộng đồng ở cơ sở, chất lượng tham mưu của các bộ phận chuyên môn. Quan trọng nhất là việc công khai, minh bạch và đảm bảo tính công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín, trách nhiệm để thi công công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế xã, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế, kiến nghị bổ sung cơ sở vật chất y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân.

\* **Phân công chỉ đạo:** Đ/c Hồ Văn Bài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

\* **Tham mưu thực hiện:** Các bộ phận chuyên môn UBND xã.

\* **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

**2. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; nội dung phương thức hoạt động chậm đổi mới.**

\* **Giải pháp khắc phục:**

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện chủ trương của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tăng cường Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn

dân tộc, về công tác vận động quần chúng làm cho tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu biết và tích cực tham gia thực hiện; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân toàn huyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến khu dân cư có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng tiêu chuẩn; quan tâm các mặt công tác cán bộ theo quy định. Tập trung vào cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ tuổi, là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, bố trí sắp xếp cán bộ có trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình tâm huyết với công tác vận động quần chúng.

- Chỉ đạo Chính quyền tăng cường phối hợp, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; thực hiện công tác góp ý, giám sát, phản biện xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia giải quyết những phát sinh, nổi cộm; tổ chức, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân; động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở với phương châm rõ người, rõ việc, rõ nội dung; đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng, nâng tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả, đúng pháp luật các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra

\* **Phân công chỉ đạo:** Đồng chí Hồ Văn Như – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

\* **Tham mưu thực hiện:** Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị - xã hội.

\* **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

**3. Việc thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy khóa XXIV, nhất là Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02.**

\* **Giải pháp khắc phục**

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Huyện ủy; Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 23/12/2021 của Đảng ủy xã Sơn Trà về phát triển cây dược liệu trên địa bàn xã Sơn Trà, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả; phát huy các nguồn lực thực hiện đạt chỉ tiêu đã đề ra. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện, tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nhiệm vụ.

\* **Phân công chỉ đạo:** Đ/c Hồ Văn Bài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

\* **Tham mưu thực hiện:** Các bộ phận chuyên môn UBND xã.

\* **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

**4. Về công tác cải cách hành chính và nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính.**

\* **Giải pháp thực hiện**

- Tiếp tục thực hiện tốt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “*Một cửa*”. Tiếp tục đề nghị các cấp bồi dưỡng, đào tạo các chức danh chuyên môn, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên nghiệp trong công tác; Đổi mới phương thức và lề lối làm việc, cải tiến chất lượng cuộc họp, hội nghị; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả. Triển khai áp dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo 100% thủ tục được tiếp nhận và giải quyết bằng phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo 100% thủ tục được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và trước hạn. Nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính.

\* **Phân công chỉ đạo:** Đ/c Hồ Văn Bài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

\* **Tham mưu thực hiện:** Các bộ phận chuyên môn UBND xã.

\* **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên.

## 5. Về thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

\* **Giải pháp khắc phục**

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đẩy mạnh “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” và chuyên đề năm 2023 của tỉnh trong cán bộ, đảng viên, qua đó từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tự soi, tự sửa những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022 kịp thời và có hiệu quả.

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy gắn với thi đua xây dựng phong trào “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, từ đó rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm.

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy phụ trách chi bộ và bí thư chi bộ trong công tác phát triển Đảng; thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Tiếp tục tăng số lượng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nông dân, người có tôn giáo theo phương châm “*ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên*”, nhằm tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị ở xã trước mắt và lâu dài.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao.

\* **Phân công chỉ đạo:** Đồng chí Bùi Tấn Trường - Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Hồ Văn Như - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã.

\* **Tham mưu thực hiện:** Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã.

\* **Thời gian thực hiện:** Thường xuyên

### III. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả.

2. Giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với UBKT Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp tham mưu cho Đảng ủy báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo đúng quy định.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),
- Văn phòng Huyện ủy,
- Cơ quan TC-NV huyện,
- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy,
- Các đ/c UV BTV, HUV phụ trách xã,
- Thường trực HĐND, UBND xã,
- Mặt trận và các Đoàn thể xã,
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY**  
**BÍ THƯ**



**Bùi Tấn Trường**